

ชี้มหาวิทยาลัยทั่วโลกพบปัญหาสร้างคนอนาคต-การทำวิจัย

นำเสนอเมื่อ : 2 ก.พ. 2561

เผยการประชุมอธิการบดีระดับนานาชาติ พบมหา'ลัยทั่วโลกพบปัญหาสร้างคนรองรับอนาคต-การทำวิจัย ขณะที่มก.เร่งขยายการศึกษาคนวัยทำงาน โดยเฉพาะเกษตรกร

วันนี้(1ก.พ.) ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(มก.) ศ.นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมอธิการบดีระดับนานาชาติเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 75 ปี แห่งการสถาปนา มก. โดย ศ.นพ.อุดม กล่าวว่ ขอแสดงความยินดีกับ มก. ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 75 ปี เริ่มจากโรงเรียนเกษตร เพื่อพัฒนาเกษตรของประเทศไทยจนกระทั่งปัจจุบัน ติดอยู่ใน 1 ใน 50 ของการจัดอันดับระดับโลก และในการประชุมอธิการบดีนานาชาติครั้งนี้มีมหาวิทยาลัยทั่วโลกเข้าร่วมกว่า 40 ประเทศ แสดงว่ามหาวิทยาลัยทั่วโลกกำลังตื่นตัวและตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลง ตื่นคิดว่าแต่ละประเทศมีปัญหาในลักษณะเดียวกัน แต่แนวทางในการปรับตัว เพื่อแก้ปัญหาอาจจะแตกต่างกันออกไป ซึ่งในการประชุมครั้งนี้เราจะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันเกี่ยวกับการจัดการศึกษา และอาจจะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในประเทศไทยได้ รวมถึงการสร้างความร่วมมือในด้านต่างๆรวมกัน

“เมื่อเร็วๆ นี้ ผมได้รับรายงานจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกี่ยวกับเรื่องจำนวนการลงทุนด้านอุดมศึกษา ที่ประเทศไทยลงทุน 9.7 หมื่นล้านต่อปี แต่โตเฉลี่ยพีชในการยกคุณภาพทางเศรษฐกิจถึง 2.1 แสนล้านต่อปี ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่น่าสนใจ เนื่องจากเห็นผลการลงทุนอย่างชัดเจน นอกจากนี้อีกไม่กี่ปีประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว ดังนั้นมหาวิทยาลัยจะต้องปรับตัวและเขามามีบทบาทในเรื่องการให้การศึกษาให้กับคนแก่ด้วย”ศ.นพ.อุดม กล่าว

ด้านดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภา มก. กล่าวว่า ในการประชุมจะมีการพูดถึงแนวคิดของการพัฒนามหาวิทยาลัยไปข้างหน้า ซึ่งมหาวิทยาลัยในแต่ละประเทศจะปัญหาที่คล้ายกัน เช่น การสร้างคนมารองรับงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การสร้างงานวิจัยและโซประโยชน์ เป็นต้น และในที่ประชุมอธิการบดีจากมหาวิทยาลัยเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ ได้กล่าวถึงความสมดุลของการเรียนการสอนและการทำวิจัย เพราะบางครั้งเราอาจจะมุ่งมั่นที่จะทำงานวิจัย จนลืมว่าอีกหน้าที่ของมหาวิทยาลัยคือ การสร้างคน และการทำวิจัยดังนั้นมหาวิทยาลัยจะต้องทำวิจัยในสิ่งที่สอนด้วย ส่วนมหาวิทยาลัยอิโรซิม่า ประเทศญี่ปุ่น พูดถึงเรื่องการสร้างมหาวิทยาลัยแห่งสันติภาพ การอยู่ร่วมกันของคนทุกช่วงวัย และยังพูดถึงปัญหาสังคมสูงวัยของญี่ปุ่น ส่วนมหาวิทยาลัยอิโรซิม่าได้เปิดมหาวิทยาลัยสำหรับคนสูงวัย ที่ได้ดำเนินการแล้วมากกว่า 20 ปี ขณะที่ มก.กำลังจากขยายการศึกษาให้ไปถึงคนในวัยทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเกษตรกร

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก [เดลินิวส์ วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561](#)